

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค คว่ำรางวัลผู้ผลิตแห่งปี จากการ โหวตของสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย



- บรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายยกย่องให้ แคมเบียม เน็ตเวิร์ค เป็นผู้นำอุตสาหกรรม

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค (Cambium Networks) (NASDAQ: CMBM) ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายไร้สายชั้นนำระดับโลก ได้รับรางวัลผู้ผลิตแห่งปีจากการลงคะแนนของสมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless ISP Association (WISPA)) นับเป็นการคว่ำรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้ว

อาตุล ภาตนาการ์ ประธานและซีโอโอของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กล่าวว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายกำลังเปลี่ยนแปลงโลกผ่านทางกรวางโซลูชันการเชื่อมต่อไร้สายที่ก้าวล้ำทั่วโลก เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจของเหล่าผู้ให้บริการเครือข่าย ทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อการเดินทางพัฒนาโซลูชันเชื่อมต่อไร้สาย Wireless Fabric of Connectivity Solutions ของเราต่อไป”

สก็อต อิมฮอฟ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กล่าวว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยการนำบรรดแบนด์ไปสู่ลูกค้าหลายล้านคนทั้งตามที่พักอาศัยและในองค์กรธุรกิจ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายอย่างมาก คลื่นความถี่ (RF spectrum) นั้นมีจำกัด ขณะที่ลูกค้าต่างต้องการความเร็วในการรับส่งสัญญาณ (throughput) สูง และยังคงต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นความเชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ทุก ๆ วัน ที่มพัฒนาและทีมสนับสนุนของเราจะทำงานร่วมกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม และมอบความเร็วในการรับส่งสัญญาณที่มากขึ้น ด้วยสเปกตรัมที่จำกัด เรา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมที่ไม่หยุด

นี่ต่อไปในเชิงรุก”

ในสัปดาห์นี้ แคมเบียม เน็ตเวิร์ค กำลังจัดแสดงโซลูชันมากมายที่งาน WISPAPALOOZA ในลาสเวกัส ที่บูธหมายเลข #635

เกี่ยวกับ แคมเบียม เน็ตเวิร์ค

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค คือผู้ให้บริการโซลูชันการเชื่อมต่อไร้สายชั้นนำระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บริษัทมีความชำนาญในการให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ไร้สายครบวงจรที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และปลอดภัยภายใต้สภาพการณ์ที่กดดัน ช่วยให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ สามารถสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อ Intelligent Edge แคมเบียม เน็ตเวิร์ค มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย และจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกที่เชื่อถือได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cambiumnetworks.com

สื่อมวลชนติดต่อ:

Sara Black

โทร. 213.618.1501

อีเมล: sara@bospar.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/887457/Cambium_Networks_Connectivity_Hero.jpg